

# ประชุมสัมมนาเพื่อสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประชุมสัมมนาวิจัยสหกรณ์อาเซียน



การประชุมทีมวิจัยโครงการ หลักสูตรชวานามืออาชีพ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมประกอบด้วย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทธาวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, ผศ.ดร.ทิพรรัตน์ พงศ์ชนาพานิชย์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์, คุณวินัย เมฆคำ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, คุณเก็นศักดิ์ ศรีสวຍ และคุณธราภรณ์ ศรีงาม โดยมีประเด็นวาระสำคัญในการหารือคือ

การจัดงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2556 ซึ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงร่วมจัดงานเสวนาวิชาการภายใต้เรื่อง “นำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม” เพื่อเป็นการเปิดโอกาส แลกเปลี่ยนและเผยแพร่งานวิจัยในแนวทางการยกระดับการพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม ภายในงานงานประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556 การจัดเวทีเสวนาวิชาการภาคเช้า การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคบ่าย และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณะ

การสรุปผลการดำเนินงาน เวทีเสวนาเรื่อง “แนวทางการยกระดับสมรรถนะชวานามืออาชีพเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จำนวน 505 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อเข้ารับฟังการเสวนา ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับสู่การเป็นชวานามืออาชีพมากขึ้น

ผลการจัดเวทีเสวนาจังหวัดของพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้ร่วมดำเนินงานผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีกลุ่มเกษตรกร ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย เป็นกลุ่มเรียนรู้และพัฒนาการปรับใช้หลักสูตร ผลการดำเนินงาน เห็นควรที่จะได้มีการขยายผลการใช้หลักสูตร เข้าสู่หน่วยงานประจำที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการนำไปใช้ในการกิจของหน่วยงานหรือประยุกต์เพื่อการใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

การจัดเวทีชวนคุยการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมคือนักวิจัยและครูพื้นที่

ในช่วงท้ายการหารือผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการหารือร่วมกับ ดร.รจนา จันทรากุล สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ถึงแนวทางการร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยมีกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกย่องหลักสูตรเกษตรกรรมมืออาชีพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกำหนดจัด 2 ครั้ง และจะนัดหมายเวลาให้ทราบ